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สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
ครั้งที่ ๙ 

วันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB ๔๐๖ (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายจักรพงษ์  แสงมณี รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม  ได้ เชิญผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรมและหน่วยงานในก ากับเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
เรื่องท่ีพิจารณา 

มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
และหน่วยงานในก ากับ 

๑. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)  
๒. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  
๓. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
๔. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน)  
๕. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
๖. ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
๗. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
 

ผลการพิจารณา 

มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
และหน่วยงานในก ากับ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์   ๒,๐๐๗,๕๕๒,๘๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาข้อมูล จ านวน ๖ ล้านบาท และโครงการพัฒนาข้อมูล จ านวน 

๑๐ ล้านบาท ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผ่านเวบบไซต์หรือไม ่
- ขอทราบรายละเอียดวิธีการค านวณเรื่อง Economic Impact แต่ละโครงการย่อยตั้ งแต่  

๔๐๐ ล้านบาท ขึ้นไปที่ เกี่ยวกับเรื่องพวกเวชส าอาง เครื่องมือแพทย์ ต่าง ๆ เกี่ยวกับการตัวคูณของ 
Economic Impact อย่างไร ส่งผลให้ลดปริมาณการน าเข้าอย่างไร และสามารถเพ่ิมปริมาณการส่งออก
อย่างไร  
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- ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการอุดหนุนให้กับเอกชนในการส่งเสริมในเชิงธุรกิจการพาณิชย์
อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดส าหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ไทย
และสุขภาพสู่ระดับสากล ในปี ๒๕๖๙ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๗.๕ ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณ 
รวม ๕๑.๕ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินงาน ๗ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ ถึง ปี ๒๕๗๒ อย่างไร และขอทราบรายงาน
ผลตามตัวชี้วัดปริมาณจากจ านวนผู้เข้าร่วมประกอบทางการแพทย์ จ านวน ๗๐ ราย และขอทราบเหตุผล 
การไม่รายงานตามตัวชี้วัดและยกเลิกตัวชี้วัด ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดผลงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ มีแนวทาง  
การน าผลงานวิจัย ผลการศึกษาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ อย่างไร และด้านใดบ้าง  

- กรณีศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๙ จ านวน  
๔๕๗ ล้านบาท  อย่างไร  และด้านใดบ้าง-  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีโครงการพัฒนาเวบบ Portal มุ่งเน้นในเรื่องของการเข้าสู่ตลาดทุนเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ 

เชิ งตลาดหุ้นทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปใน Section ของผู้ประกอบการเพ่ือตัดสินใจด าเนินการต่อ 
หรือว่าหยุดด าเนินการ และโครงการ Single Gateway มี Why Spectrum ของ User ตั้งแต่ผู้ประกอบการ
เป็นระดับต้นที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าควรจะไปต่อหรือหยุดด าเนินการในด้านของการลงทุน ดังนั้น  จึงมีความ
แตกต่างกันในเรื่องของ Perspective ของข้อมูลที่อยู่ภายในเป็นโครงการที่ เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการ 

- มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ของแพลตฟอร์มที่พร้อม หรือเติมเตบมของแพลตฟอร์มให้มีความพร้อม 
ใช้งาน จัดท า Customer trial กับ End user คือผู้สูงวัยต่าง ๆ ดังนั้น การท างานของโครงการเชิงระบบ 
Ecosystem ทั้ ง value Chain แตกต่างจาก พิจารณาจาก Dentify ในแต่ละขั้นตอนของการท างาน 
ของการใช้ประโยชน์ ผู้ประกอบการหรือว่า End user หรือ Customer ได้ใช้อย่างแท้จริง 

- กรณีการก าหนดตัวชี้วัดความคุ้มค่าของการมีอยู่ขององค์การมหาชน ผ่าน Impact ผลที่เกิดขึ้น
ทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช่ out-put Base ผลที่ได้รับจากการประเมินผล คือ ตาม Seaper Model ตามรูปแบบ
ของส านักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร) ก าหนดไว้  

- กรณีโครงการวิจัยใดบ้างที่เข้าสู่การปลูกถ่ายแล้วใช้ได้จริง ดังต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น กะโหลกเทียม  
ถุงทวารเทียม รากฟันเทียม เท้าเทียม วัคซีนไอโกรน 

- กรณี  Economic Impact แต่ละโครงการมีสูตรในการค านวณ และด้านการคูณด้วยร้อยละ 
ของทริบิวชั่น และที่ส าคัญผู้ประกอบการที่สนับสนุนไปมีการต่อยอด ขยายผลหรือกิจการล้มเหลว หรือยัง
ขยายเติบโต ต้องด าเนินงานต่อเนื่องเรียกว่า ระบบ Money Taling กับ Evaluation แบบสอบถามติดตาม
ประเมินผลตลอดเวลา หลักเกณฑ์ในการให้การสนับสนุนจะต้องพิจารณาจาก Market Cap ไม่ได้ก าหนด 
Identify แต่จะต้องมีความพร้อมไม่ใช่เฉพาะเรื่องการผลิต แต่จะต้องสามารถหาแหล่งเงินทุนด าเนินธุรกิจได้ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนหน่วยงาน

ภายนอกระยะเวลา ๕ ปี 
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สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน    ๔๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการสร้างเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 

๓ พันล้านอิเลบกตรอนโวลต์ (GeV) และห้องปฏิบัติการ (โครงการสร้างเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอน) รวมทุก
ด้าน ประมาณ ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท และการบริหารงาน อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดแหล่งเงินกู้ ระยะเวลากู้ วัตถุประสงค์ในการกู้เงินจากต่างประเทศ จ านวน 
๘๓๕ ล้านบาท และแผนงานการด าเนินงาน อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดแผนงานการย้ายโครงการสร้างเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน  
๓ พันล้านอิเลบกตรอนโวลต์ (GeV) และห้องปฏิบัติการ จากจังหวัดนครราชสีมาไปจังหวัดระยอง อย่างไร  
และแผนงานบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมาอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดเรื่องการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารสุขภาพ ศูนย์นวัตกรรม อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดห้องปฏิบัติการพัฒนาเกี่ยวกับการแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไร

Institutional Design คือ การออกแบบในเชิงสถาบัน หรือศูนย์พิจารณาแบ่งอย่างไร และมีลักษณะ 
ของการร่วมทุนด้วยหรือไม่ ปัญหาและอุปสรรคจากการลงทุนอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดห้องปฏิบัติการพัฒนาเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ แต่ละโครงการจ านวน  
๕ ล้านบาท อยู่ใน Value Chain ของอุตสาหกรรม Semiconductor อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมกราฟีนเกี่ยวกับ คาร์บอนนาโนทูป (Carbon 
Nanotube หรือ CNT) วัสดุสารหรือไม่ มีแนวความคิดอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีโครงการเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ก่อสร้างในพื้นที่อีอีซี เป็นงบลงทุนขนาดใหญ่ 

หรือว่าเมกะโปรเจค บูรณาการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการกลั่นกรองอย่างเป็นระบบ  
ซึ่งได้ด าเนินโครงการมาแล้วประมาณ ๕ ปี ประมาณต้นปี ๒๕๖๘ คณะรัฐมนตรีได้เหบนชอบในหลักการ 
ให้ส านักงบประมาณพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ส านักงบประมาณตั้งงบประมาณใน
ปี ๒๕๖๙ จ านวน ๓๙ ล้านบาท ส านักบริหารหนี้ด าเนินงานเสนอแหล่งเงินกู้ได้มีการพิจารณาจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สภาพัฒน์การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และทางส านักงบประมาณกลั่นกรองเสนอขึ้นมาตามล าดับ ปัจจุบันโครงการต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เพ่ือให้ความเหบนชอบในการกู้เงิน มาจากแหล่งเงินกู้องค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency - JICA) หรือ ไจก้า เป็นหน่วยงานที่ให้ทุน
สดหรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอัตราดอกเบี้ยต่ า ดังนั้น โครงการดังกล่าวเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป 

- กรณีการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนจังหวัดนครราชสีมาที่ท าการเดิมจังหวัดนครราชสีมา 
เปิดท าการมาแล้วจ านวน ๒๕ ปี สามารถผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกร และ
สามารถผลิตบัณฑิตส าเรบจการศึกษาใช้ประโยชน์จากแสงสิ่ งแวดล้อมออกไปเป็นนักวิชาการจ านวนมาก  
แต่เดิมยังคงเป็นแบบ Strategic Location ด าเนินการให้เป็นโอเปอร์เรชั่น เอบนจิเนียริ่ง เซบนเตอร์ การพัฒนา
ทางวิศวกรรม Operation Center Science Center และการให้บริการแสงสว่างย้ายไปจังหวัดระยอง
ประมาณ ๑๐ ปี ข้างหน้า แต่ว่าสถานที่ท างานเดิม facility ต่าง ๆ ห้องแลบบต่าง ๆ เหมาะสมส าหรับการ
พัฒนาทางวิศวกรรมใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องเร่งอนุภาคโปรตอน (Proton) ส่วนซิงโครตรอน
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โปรตอน (Proton Synchrotron) ส าหรับรักษามะเรบงหรือการวิจัยทางด้าน Carbon Neutrality ที่ในพ้ืนที่
โคราชและจังหวัดใกล้เคียงมี Biomass จ านวนมาก และสามารถใช้แสง Semillon และองค์ความรู้เทคโนโลยี 
ซิงโครตรอนในการพัฒนา 

- กรณีแนวทางการบริหารห้องปฏิบัติการหรือศูนย์วิจัย ได้รับการสนับสนุนเรื่องของ Center Of 
Excellent ประกอบด้วย ๔ เรื่อง ศูนย์นวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ Center Of Excellent ที่ใช้เทคโนโลยีซิ
มโครรอนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เรื่องของอาหารเพ่ือสุ ขภาพเรื่องของกราฟีน 
(Graphene) เพ่ือตอบโจทย์ Carbon Utility เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องเล่นอนุภาคเพ่ือใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์เพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประเทศในอนาคต และเรื่องของการสนับสนุนก าลังพล 
ทาง Semiconductor 

- เรื่องซินโครตรอนที่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาก าลังคน มีแนวคิดภารกิจน าเทคโนโลยี 
ซินโครตรอนไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ผลต่อเศรษฐกิจและสังคม ลงทุนพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับสถานการณ์ 
ของประเทศ และในการจัดท าชิ้นงานจริง ในส่วนวัสดุนาโนสามมิติ วัสดุชีวมวลหากน ามาเปลี่ยนสภาพ  
ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นการน าวัสดุในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

- งบการเงินต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ขอชี้แจงว่ารายได้ของหน่วยงานซึ่งไม่ได้แสวงหาก าไรโดยน าแสง
ซินโครตรอนไปใช้ประโยชน์ รายได้หลักมาจากส านักงบประมาณเป็นรายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ จากกองทุนวิจัย ในปีที่ผ่านมาได้รับจ านวน ๑๐๐ ล้านบาท รายได้รวม ๕๓๑ ล้านบาท โดยรายจ่าย 
จะเป็นค่าเสื่อมราคา  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายอัศวิน  สุทธิวิเชียรโชติ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดท าห้องปฏิบัติการ 

ขนาดใหญ่โครงการสร้างเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน ๓ พันล้านอิเลบกตรอนโวลต์ (GeV)  
และห้องปฏิบัติการ ในปี ๒๕๖๙ ขอรับการจัดสรร วงเงิน ๓๙ ล้านบาท อย่างไร และมีขั้นตอนการขอรับ
งบประมาณอย่างไร 

- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนหน่วยงาน
ภายนอกระยะเวลา ๕ ปี  
 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ    ๑,๙๔๓,๕๕๓,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ มูลค่า ๑๑๙ ล้านบาทในปี ๒๕๖๙ 

ณ จังหวัดพิษณุโลก  
- ขอทราบแนวทางการสร้างให้เกิด Journey หรือเส้นทางการด าเนินทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อชีวิต

ของนักเรียน และคุณครูในทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะในแง่ดาราศาสตร์ อย่างไร  
- ขอทราบแนวทางการสนับสนุน Dark Sky Tourism เกิดพัฒนาในการท าธุรกิจ การท่องเที่ยว 

ในรูปแบบอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด อย่างไร 
- แนวทางการส่งเสริมดาราศาสตร์กับสังคม กลุ่มของน้องผู้ พิการทางสายตา หรือผู้ พิการอ่ืน  

ในแง่ของพหุวัฒนธรรมหรือกลุ่มชาติพันธ์ ต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการบริหารจัดการระบบดิจิทัล และการให้บริการข้อมูลดาราศาสตร์  

แบบคลาวด์ ซึ่งมีวงเงินทั้งสิ้น ประมาณ ๓๖.๕ ล้านบาท และการก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ความส าเรบจ
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ของการด าเนินโครงการได้ตามแผนที่ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ ไม่สะท้อนผลลัพธ์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึน
จากการให้บริการข้อมูลดาราศาสตร์แบบ Cloud อย่างเป็นรูปธรรม แม้โครงการจะมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ Cloud เพ่ือสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดประสิทธิ
ประสิทธิภาพสูง เหตุผลใดถึงไม่ได้มีการเพ่ิมเติมก าหนดตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ หรือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้สามารถประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อย่างไร  

- ขอทราบผลการด าเนินงาน ของปี ๒๕๖๖ ถึงปี ๒๕๖๖ เป็นอย่างไร และขอทราบความคืบหน้า
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๔ ถึง ปี ๒๕๖๖ จ านวน ๘๒ ล้านบาท และขอรับ
งบประมาณในปี ๒๕๖๙ จ านวน ๙๘ ล้านบาท เป็นรายการค่าปรับปรุงตัวหอดูดาว ใช่หรือไม่  

- ขอทราบรายละเอียดผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านฟิสิกส์อวกาศเกิดขึ้นในประเทศไทย อย่างไร 
และการร่วมมือกับนักวิจัยต่างประเทศ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ในปี ๒๕๖๘ จ านวนเท่าใด 
- ในการสร้างท้องฟ้าจ าลอง ส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณในการก่อสร้างจ านวนมาก เมื่อมีการซ่อมแซม

มีปัญหาโปรแกรมซึ่งมีราคาสูง ขอทราบว่าปัจจุบันมีการแก้ไขโปรแกรม ราคา หรือไม่ และต้องสั่งจาก
ต่างประเทศหรือไม ่

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- โครงการก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ มูลค่า ๑๑๙ ล้านบาท ก่อสร้างในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปี ๒๕๖๙ จ านวน ๒๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจรับมอบงาน 
ในงวดที่  ๖ จาก ๑๒ งวด สัญญาจะสิ้นสุดวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ มีการตั้ งงบเพ่ิมเติม จ านวน  
๑๐ ล้านบาท ในการสร้างลานกิจกรรม และลานจอดรถของหอดูดาว ทั้งนี้  เนื่องจากพ้ืนที่หอดูดาวสร้าง 
อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวนพ้ืนที่ ๓๐ ไร่ เป็นพ้ืนที่ลานกิจกรรมและพ้ืนที่จอดรถ
ในกรณีที่มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ จึงได้ปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ิมเติม
บางส่วนรองรับกิจกรรมหอดูดาว  

- กรณีการบริหารหน่วยงานด้านดาราศาสตร์และการต่อยอดการสร้างแรงบันดาลใจ การสนับสนุน
การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการกระตุ้นสร้างจินตนาการให้เยาวชน 
สนใจวิทยาศาสตร์ ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ระหว่างนักเรียนชั้นประถมจากโรงเรียน
ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด หรือมาจากโรงเรียนนานาชาติ จนเข้าสู่มหาวิทยาลัย สามารถต่อยอด
ความรู้ด้านทยาศาสตร์ไปสู่ระดับวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และอ่ืน ๆ  

- ปัจจุบันในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้พิการทางสายตา ทางผู้พิการทางการได้ยิน ผู้ป่วยเป็นโรคออทิสซึม 
หรือผู้สูงอายุ ได้รับการยอมรับจากนานาชาติที่ให้โอกาสและสนับสนุน ผ่านวิธีการใช้สื่อสัมผัส การสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบสุริยะ กลางวันกลางคืน เป็นต้น กรณีผู้พิการทางสายตา แบ่งออกเป็น  
ร้อยละ ๓๐ ไม่สามารถมองเหบน ส่วนร้อยละ ๓๐ ยังสามารถมองเหบนภาพลาง ๆ ในบางมุมของสายตาจัดดูดาว
ให้ผ่านกล้องจริง ซึ่งบางคนสามารถที่จะแยกความสว่างระหว่างดวงจันทร์กับความสว่างของดาวพฤหัส 
หรือดาวเสาร์ได้ สามารถสร้างความตื่นเต้น และเพ่ิมประสบการณ์ให้กับเยาวชน 

- เรื่องของดาราศาสตร์ พหุวัฒนธรรม มีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาราศาสตร์
ตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งพยายามเปลี่ยนแนวคิดให้มีความทันสมัยใกล้เคียงกับประเทศอ่ืนมากขึ้น  
โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก าหนดปฏิทิน หรือว่าการสังเกตการดวงจันทร์เสี้ยวแรก ประเทศมาเลเซีย 
หรือประเทศแถบตะวันออกกลางได้ด าเนินการแล้ว แต่ทางด้านอิสลาม แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มของ
จุฬาราชมนตรี ซึ่งที่กรุงเทพ กับกลุ่มจังหวัดปัตตานียังไม่ได้น าเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในเรื่องของการก าหนด
ปฏิทินหรือว่าการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก ในส่วนของดาราศาสตร์กับวัฒนธรรมเรื่องอ่ืน ๆ อย่างเช่น 
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การจัดท าปฏิทินจันทรคติที่ประเทศไทยใช้อยู่  ปัจจุบันมีความคลาดเคลื่อนการก าหนดวันวิสาขบูชา 
ไม่ตรงกับประเทศอ่ืน หรือแม้กระทั่งวันลอยกระทงไม่ใช่วันที่ดวงจันทร์เตบมดวงจริง ๆ บางครั้งเกิดเหตุการณ์
จันทรุปราคาเตบมดวง (Total Lunar Eclipse) ซึ่ งควรจะเป็นวันจันทร์เพบญ  กับไม่ ใช่  วันขึ้น ๑๕ ค่ า  
มีหลักเกณฑ์ เรื่องของดาราศาสตร์สมัยใหม่มาใช้ในการก าหนดปฏิทิน ต้องมีการบูรณาการร่วมกับ 
ราชบัณฑิตยสภา 

- กรณี Dark Sky Trollism (ดาก สกาย ทัวร์ริชชึม) ปัจจุบันการอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดเป็นวาระที่ส าคัญ
ขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอบน) เพราะว่าแสงสว่างภายนอกอาคารที่ขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่ได้รบกวนเรื่องดารา
ศาสตร์ แต่ด้านพลังงานสามารถประหยัดพลังงานและงบประมาณจ านวนมาก ส่งผลต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในอุทยานแห่งชาติ ภาคการเกษตร ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเรียนรู้ในกรณีที่มีปริมาณแสงสว่าง  
จ านวนมากในทางหลวงสายส าคัญ ท าให้ข้าวไม่ออกรวง หรือท าให้ต้นไม้ อย่างเช่น ทุเรียนไม่ออกดอก หรือ
พืชชนิดอื่น ๆ เพราะว่าต้นไม้สังเคราะห์แสงตลอดระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมงไม่ได้ 

- กรณีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพ้ืนที่ที่ยังมี เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด (Dark Sky)  
มีศักยภาพในการมองเหบนทางช้างเผือกได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับรองสถานที่ท้องฟ้ามืด 
จ านวน ๖๔ แห่ง ซึ่งมีอุทยานแห่งชาติ ที่พักของภาคเอกชน ชุมชน ส่งเสริมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายยกระดับให้ เป็นจังหวัดท้องฟ้ามืด สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และได้รับรางวัลจาก  
ดาราศาสตร์สากล (World Leading Organization) ด าเนินการมอบรางวัลทุก ๓ ปี ที่ประเทศแอฟริกาใต้ 

- กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ ๘ ของงบประมาณที่ได้รับ และด าเนินการจัดเกบบค่าเข้า
ร่วมกิจกรรมจ านวน ๒๕ บาท เป็นต้นทุนในการด าเนินกิจการ แต่ผลที่ได้รับท าให้เยาวชนมีพัฒนาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์มากขึ้น เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศูนย์อบรมทางด้านดาราศาสตร์ ภายใต้ก ากับ
ของ Unscore เรียกว่า International Training Center Innerstronamy Under Of Business Unisso  
ซึ่งเป็น Captical Category to Center ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

- การใช้ระบบคลาวน์อยู่ในแผนบูรณาการ ค าของบประมาณจ านวน ๓๖ ล้านบาท เนื่องจากในแต่ละ
ปีหน่วยงานมีข้อมูลเพ่ิมขึ้น การใช้คลาวน์จะเกิดประสิทธิภาพมากกว่าในระยะยาว ในตัวชี้วัดเนื่องจาก
แผนงานบูรณาการก าหนดโดยหน่วยงานเจ้าภาพแผนงาน 

- รายการครุภัณฑ์จ านวน ๙๘ ล้านบาท เป็นระบบกล้อง ระบบท้องฟ้าจ าลอง หอดูดาว  
และหน่วยงานมีการตีพิมพ์วารสารของโลกและมีความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัย โดยมีงานวิจัย
วิทยาศาสตร์บรรยากาศโลก มีการติดตั้งเครื่องมือใช้แก้ปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ โดยในรายละเอียดงานวิจัย 
จะส่งข้อมูลต่อไป 

- ในเรื่องกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาด ๑๓ เมตร เป็นกล้องในช่วงคลื่นวิทยุมีลักษณะคล้ายกับ 
จานดาวเทียมเป็นกล้องจากประเทศเยอรมันเพ่ือติดตามการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกโดยมีสถานีที่ภาคเหนือ
และภาคใต้ โดยจะด าเนินการติดตั้งเสรบจสิ้นในปีหน้า 

- กรณีเรื่องท้องฟ้าจ าลองเป็นสถานที่ให้ความรู้ซึ่งระบบฉายดาวจะมีราคาแพง ในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งเครื่องฉายดาวที่ใช้ความละเอียดสูงใช้งบประมาณร้อยล้านบาท และมีการส่งลูกจ้าง
ชั่วคราวมาฝึกอบรมในการบรรยายความรู้ระบบฉายดาวเพ่ือให้ท้องฟ้าจ าลองสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์วารสารของโลกและมีความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัย ควรสื่อสาร

ให้สังคมรับรู้งานวิจัยให้มากขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยของหน่วยงาน 
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รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดกล้องโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๓ เมตร ต าบลเขาลูกช้าง ต าบลเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จ านวนหนึ่งชุด  
จ านวน ๓๐๕,๔๕๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ถึง ปี ๒๕๖๖ จัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใด และผลการ
เบิกจ่าย ๘๒ ล้านบาท พร้อมทั้งบันทึกบัญชีอย่างไร 

- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนหน่วยงาน
ภายนอกระยะเวลา ๕ ปี  

 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า    ๗๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบความคืบหน้าโครงการจัดท าแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์แพลน ๗๐ ล้านบาท ระยะที่ ๕  

และการก าหนดตัวชี้วัดที่ผ่านมาปริมาณผู้เข้าชมจ านวนเท่าใด และแนวทางการก าหนดตัวชี้วัด อย่างไร  
และโครงการจัดการน้ าชุมชนสู่การพัฒนาเกษตรกร และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปีที่ ๗ จ านวน ๑๗ ล้านบาท  
มีลักษณะซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดการติดตั้งสถานีชลมารค ในพ้ืนที่วิกฤติและไม่วิกฤติ และการสนับสนุนในการ
ด าเนินงานในช่วงวิกฤติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดตัวชี้วัดระบบแพลตฟอร์มและสารสนเทศกลาง เพ่ือเชื่อมข้อมูลทางผลงาน
ทางด้านการวิจัย นวัตกรรม พร้อมใช้ส าหรับใช้ในกลุ่มต่าง ๆ ระบบติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และระบบประสานงานการขับเคลื่อนการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาใช้ให้เกิดผล
ระดับประเทศ อย่างไร   

- ขอทราบเหตุผลการไม่จัดสรรงบประมาณรายการงบลงทุน เรื่อง การพัฒนาระบบ ท าให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคการด าเนินงานหรือไม่  

- ขอทราบแนวทางการบริหารงบประมาณด้านบุคคลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ ๗๐  
ในปี ๒๕๖๙ ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือไม่ อย่างไร และแนวทาง 
การบริหารงบประมาณด้านบุคคลน้อยลงในปีต่อไป เพ่ือน างบประมาณไปใช้ในงบลงทุนในการพัฒนา 

- ขอทราบแนวทางการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเรื่องน้ า อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณ ๔๕๗ ล้านบาท 

ซึ่งก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ จ านวน ๓ เรื่อง ๑) ระบบแพลตฟอร์มและสารสนเทศกลางเพ่ือเชื่อมข้อมูล 
ทางผลงานทางด้านการวิจัย นวัตกรรม พร้อมใช้ส าหรับกลุ่มต่าง ๆ ๒) ระบบติดตามและประเมินผล 
ในการพัฒนาต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในระดับประเทศ ๓) สนับสนุนขับเคลื่อนวิจัยนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในระดับประเทศ แต่ไม่ได้จัดงบประมาณงบลงทุนในเรื่องการพัฒนาระบบ
ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้ ามีการจัดท าระบบข้อมูลกลางด้านทรัพยากร
น้ าที่มีมาตรฐานเดียวกันและสามารถน ามาใช้งานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้หรือไม่ และสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า มีแผนงานหรือแนวทางในการด าเนินการอย่างไร เพ่ือลดความซ้ าซ้อน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเป็นระบบมากยิ่งขึ้นอย่างไร 
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- ขอทราบรายละเอียดการซ่อมแซมปรับปรุงระบบโทรมารค และการซ่อมแซมระบบอัตโนมัติ 
คืบหน้าอย่างไร  

- ขอทราบความคืบหน้าโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์แพลน ๗๐ ล้านบาท กับจ านวน  
๕๗ ล้านบาท และผลการเบิกจ่ายและความคืบหน้าการด าเนินงาน จ านวน ๑๒๐ ล้านบาท รูปแบบ 
กระบวนการเพ่ิมขีดความสามารถด้านใดเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

- ขอทราบความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบแผนที่บริหารจัดการภัยน่านน้ า จ านวน ๒๕ ล้านบาท 
อย่างไร  

- ขอทราบว่าแอปพลิ เคชันไทยวอเตอร์สามารถใช้ได้ตลอดในเวลาจริงหรือไม่และเชื่อมกับ 
กรมอุตุนิยมวิทยาหรือไม่ ท าได้เพียงใด แผนงานให้ประชาชนใช้งานได้ประชาสัมพันธ์แค่ไหน มีการตั้งเป้าน้อย 
ขอให้หน่วยงานผลักดันการมีแอปพลิเคชันเตือนน้ าท่วมในพ้ืนที่เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณี Thai Water Platform ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญส าหรับปี ๒๕๖๙ เป็นระบบสนับสนุน

การบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพหนึ่งระบบวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นคลังข้อมูลน้ าแห่งชาติ  
เป็นแพลตฟอร์มกลางในการท างานเชื่อมโยงข้อมูลจ านวน ๕๓ หน่วยงาน เป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทั้งแผนที่ ๓ มิติ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลบนพ้ืนฐานเดียวกัน เพราะฉะนั้น Platform กลาง ต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย  
และหลักธรรมาภิบาลของข้อมูล ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมเวบบไซต์ จ านวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ คน ของปีที่ผ่านมา  
และได้รับรางวัล จากการโวตให้เป็นโมสป๊อปปูล่า โอเพ่น เดต้า อวอร์ด ซึ่งมีความโดดเด่นในการพัฒนา  
และเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะอย่างมีคุณภาพและเป็นข้อมูลที่ขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

- กรณีโครงการการบริหารจัดการน้ าชุมชน จ านวน ๑๗ ล้านบาท ไม่มีลักษณะงานที่ซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานต่างหรือเปล่าในการท างาน มุ่งเน้นเรื่องการใช้ข้อมูลด้านสารสนเทศเป็นหลัก เพราะฉะนั้น 
งานรูปแบบการด าเนินงานไม่ซ้ าซ้อน กับการเป็นการพัฒนารู้ให้กับชุมชนกับท้องถิ่นเพ่ือในการพัฒนา 
ด้านกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือบริหารจัดการให้สามารถพ่ึงตนเองและบริหารพื้นที่ของตนเองได้ 

- กรณีการติดตั้งสถานีชลมารคในจุดวิกฤตของหน่วยงานอ่ืนไม่พร้อมสนับสนุนการด าเนินงาน  
และหน่วยงานที่เป็นสมาชิกคลังข้อมูล โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโทมัส หน่วยงานพร้อมอ านวย
ความสะดวกตามที่ได้ตกลงกันไว้สามารถประสานติดต่อกับหน่วยงาน เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข ในการติดตั้ง
สถานีชลมารคในจุดวิกฤตใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง  

- กรณีศูนย์ข้อมูลระดับภาคท างานร่วมกับ (กอ. รมน.) พ้ืนที่ภาคเหนือขับเคลื่อนระดับกรม ซึ่งท างาน
เชื่อมโยงระดับจังหวัดทุกจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือในระดับลุ่มน้ า ระดับภาคการท างานร่วมกับลุ่มน้ าตรัง 
ในส่วนของศูนย์น้ าระดับต าบล เช่น เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่น และต าบลในส่วน 
ของจังหวัด เช่น จังหวัดพะเยา มีการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ระดับต าบลที่มีความพร้อมเรื่องศูนย์ข้อมูลน้ า พร้อมกับ
จัดท าหลักสูตรเรื่องน้ าอย่างต่อเนื่อง และส่งข้อมูลให้กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศเชิญชวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสนใจเข้าร่วมพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม  

- กรณีงบลงทุนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าค าของบประมาณ จ านวน ๙๒ ล้านบาท แต่ได้รับ
การอนุมัติงบประมาณ จ านวน ๕๐ ล้านบาท ในภาพรวมของงบลงทุน จ านวน ๒๙๗ ล้านบาท งบบุคลากร
ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณทั้งหมด ส าหรับพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการบูรณาการร่วมกับ 
สภาเกษตรกร ซึ่งมีสมาชิกระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ร่วมกับสภาเกษตรกรในหลายจังหวัด 
รวมทั้งสร้างความพร้อมของเกษตรกรในการจัดการ 
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- การบูรณาการกับกรมชลประทานหรือกรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้มีการร่วมพัฒนาระบบ  
ด้านนโยบายสนับสนุนการท าระบบสารสนเทศและหน่วยปฏิบัติการเรื่องน้ าโดยตรง สนับสนุนข้อมูลเพ่ือเฝ้า
ระวังสถานการณ์วางแผนในการรับมือก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่น้ าท่วมน้ าแล้ง ส่วนกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานหลักในการบรรเทาแก้ไขสถานการณ์วิกฤตจากน้ าเชื่อมโยงในแต่ละ
จังหวัด ส่วนระบบข้อมูลสามารถน ามารวมเป็นระบบเดียวของสถานีโทรมาตรจะเป็นระบบส่งข้อมูลทุกสิบนาที
และมีข้อมูลคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า 
 - ระบบแพลตฟอร์มการติดตามข้อมูลแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์รวบรวมข้อมูล ๕๓ หน่วยงาน  
และชี้เป้าพ้ืนที่เสี่ยง ๔๘ ต าบล และสื่อสารในระดับจังหวัดกับภาคประชาชนรับฟังความเหบนเพ่ือน ามา
ปรับปรุงต่อไป และในจุดติดตั้งโทรมาตรจะน าส่งข้อมูล การแจ้งเตือนข้อความมีการติดตามประเมินถูกต้อง
ร้อยละร้อย 
 - ระบบHPC (High Performance Computing) เป็นระบบฮาร์ดแวร์ ส่วนแบบจ าลองจะเป็น
ซอฟต์แวร์รองรับการท างาน จัดหาระบบประมวลผลและบริหารจัดการประมวลผลสมรรถนะสูงและจัดหา
ซอฟต์แวร์ควบคุม จัดหาระบบกระจายสัญญานความเรบวสูงและระบบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพสูง รวมทั้งจัดหา
ระบบจัดเกบบข้อมูล ขอจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป 
 - ศูนย์น้ าจังหวัดขององค์การบริหารส่วนต าบล ๖ แห่ง จะสร้างความพร้อมในพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่าง 
อบจ. และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือติดตามเฝ้าระวังน้ า ส่วนข้อมูลแจ้งเตือนภัยอยู่ในระบบของกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
 - ในเรื่อง Mobile War Room เป็นรถเคลื่อนที่ ใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ าในกรณีวิกฤต 
เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้า ส่วนแอปพลิเคชันระบบจ าลองทิศทางการไหลของน้ าเป็นระบบซอฟต์แวร์ 
 - ระบบไทยวอเตอร์แพลตฟอร์มประกอบด้วยการจัดท าเวบบไซต์ โมบายแอปพลิเคชัน ด้านความ
ปลอดภัย ระบบปรับปรุงเครือข่ายความเรบวสูง ส่วนโครงการแผนที่ภัยเป็นโครงการก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย 
และสนับสนุนข้อมูลการด าเนินงานระดับจังหวัด  วางแผนประเมินสถานการณ์  จัดสรรก าลั งพล  
และในแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์จะสื่อสารตรงทุกภูมิภาคร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สภาเกษตรและสหกรณ์ 
เพ่ือถ่ายทอดแอปพลิเคชัน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า ควรมีการบูรณาการด้านข้อมูลเกี่ยวข้องกับน้ า และแนวทาง  

การประมวลผลข้อมูลน้ า และระบบสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือที่จะน ามาใช้ประโยชน์ได้ตรงตามเป้าหมาย  
และระยะเวลา และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ควรมีแนวทางให้กับหน่วยงานที่ไม่ได้เชื่อมโยง 
กับหน่วยงานที่เชื่อมโยง หรือเครื่องมือการเข้าถึงข้อมูลน้ า เพ่ืออ านวยความสะดวกหน่วยงานอื่น ๆ  

- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า ควรมีระบบฐานข้อมูลเรื่องปริมาณน้ าของแต่ละฝ่าย เพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลก าหนดแผนการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับประชาชน  

- กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถทราบได้ว่าประสิทธิภาพของทุ่งรับน้ าใช้ได้มากน้อยเพียงใด  
จึงควรมีระบบแจ้งปริมาณระดับน้ าของทุ่งรับน้ าและสามารถรับน้ าเพ่ิมขึ้นได้อีกเพียงใด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
ในการแก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชน 
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รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายเดชรัต  สุขก าเนิด กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. เกี่ยวกับการส ารวจและจัดท าแผนที่ภูมิประเทศแบบ ๓ มิติ ในปี ๒๕๖๘ บริเวณลุ่มน้ าชี เนื่องจาก

สภาพภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท าให้การวางแผนทรัพยากรน้ าได้ดีขึ้น 
๒. ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ าระดับจังหวัด แนวทางขยายออกไป จ านวน ๗ พ้ืนที่ แนวทางการบริหาร

จัดการน้ าระดับพ้ืนที่อ่ืน เช่น ทุ่งรับน้ าบางบาลสามารถแจ้งข้อมูลให้กับประชนชนเตรียมความพร้อมรองรับน้ า 
- นายทวิวงศ์  โตทวิวงศ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารรายละเอียด สถานีโทรมาตรทั้งหมด พร้อมพิกัดต าแหน่ง ทั้งที่ด าเนินการตอดตั้งไปแล้ว 

และก าลังจะติดตั้ง (๑,๓๐๐ แห่ง) 
๒. ขอเอกสารข้อมูลโดยละเอียดของ ระบบ HPC มีการท างานอย่างไร มีเทคโนโลยีอย่างไร สามารถ

วิเคราะห์ข้อมูล เรื่องอะไรได้บ้าง จะสามารถให้ประชาชนหรือหน่วยงานรัฐเข้าไปดูได้ด้วยหรือไม่ อย่างไร   
เช่น ผ่านเวบบไซต์ เป็นต้น 

๓. ขอเอกสาร การท างานและประสานงานระหว่าง สสน. และ หน่วยงานท้องถิ่น อย่าง อบจ. ในศูนย์
ข้อมูลน้ าระดับชุมชน และแผนที่บริหารจัดการภัยด้านน้ าระดับลุ่มน้ า 

๔. การท างานของรถ Mobile War room การท างานและประสานกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เป็นอย่างไร 
กระบวนการท างาน การส่งต่อข้อมูลและการแจ้งเตือน หรือเตรียมแผนเผชิญเหตุ 

๕. แผนการพัฒนาและขยายพ้ืนที่ การสร้างความมั่นคงการจัดการน้ าระดับชุมชน แบบที่เกิดขึ้นที่ 
ต าบลนครป่าหมาก จังหวัดพิษณุโลก ว่าจะมีการกระจายไปท ายังพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องพัฒนาด้าน 
การจัดการน้ าอย่างไรได้บ้าง  

๖. ขอความคืบหน้าหรือรายละเอียดของระบบข้อมูล การประเมินระยะเวลาเคลื่อนที่ของน้ า 
และข้อมูลทิศทางการไหลของน้ าในรูปแบบผังน้ า ผ่านการใช้ Application : Thai Water Plan 

- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนหน่วยงาน
ภายนอกระยะเวลา ๕ ปี  

- นายชิตวัน  ชินอนุวัฒน์ กรรมาธิการ ขอข้อมูล Thai Water Plan ในระยะที่ ๔ และข้อมูลย้อนหลัง
แผนแม่น้ าชี  

- นายทวิวงศ์  โตทวิวงศ์  กรรมาธิการ ขอรายละเอียดของระบบ  HPC (High Performance 
Computing) ๕๗ ล้านบาท เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือไม่ อย่างไร 

 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ    ๑๘,๐๖๖,๓๘๑,๓๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบสถานะของสตาร์ทอัพในไทยความส าเรบจเป็นอย่างไร โครงการอบรมสัมมนาขอทราบข้อมูล

การประเมินผลงานที่ผ่านมา ๕ รุ่น และขอทราบความส าเรบจของโครงการ Startup Thailand League 
โครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทย ๓๑ ล้านบาท เกิดความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
มีความแตกต่างจากโครงการของหน่วยงานอ่ืนอย่างไร และในโครงการ Cloud Service ขอทราบว่าข้อมูล 
การเช่าคลาวน์เป็นชั้นความลับหรือไม่ อย่างไร  
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- กรณีการด าเนินภารกิจของหน่วยงานมีข้อจ ากัดกับการขยายโอกาสไปยังกลุ่มเปราะบาง ท าให้กลุ่ม
เปราะบางไม่ได้รับการดูแลเพียงพอ ขอทราบว่าหน่วยงานมีวิธีการแก้ปัญหาประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลอย่างไร 
และมีวิธีการเปิดโอกาสให้กับพ้ืนที่ห่างไกลท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในภูมิภาคต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพัฒนานวัตกรรมมากข้ึน 

- ขอทราบตัวชี้วัดผู้ชมงานของหน่วยงานและผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และในงบค่าใช้จ่าย 
สร้างภาพลักษณ์ สินค้านวัตกรรมไทย ๘  ล้านบาท ขอทราบผลลัพธ์ทางธุรกิจรายได้ เพ่ิ มเท่ าใด  
และในมาตรการจัดการนวัตกรรม ขอทราบเกณฑ์ประเมินค่าจ้างที่ปรึกษา และในโครงการดัชนีชี้วัดผล
ประกอบการ เกณฑ์สนับสนุนการท าแพลตฟอรม์เป็นอย่างไร 

- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ Soft Power ของประเทศไทย 
ในอุตสาหกรรมบอร์ดเกม สอบถามว่า เหตุใดจึงขาดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพหรือผลลัพธ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ 
ทางเศรษฐกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมบอร์ดเกมอย่างเป็นรูปธรรม 

- โครงการระบบ Cloud Service ปัจจุบันมีการก าหนดเพียงตังชี้วัดเชิงคุณภาพ ซึ่งยังไม่สามารถ
สะท้อนผลลัพธ์ของโครงการในเชิงรูปธรรมได้ เช่น ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับของระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ ความปลอดภัยของข้อมูล หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นต้น สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่ก าหนด
เกณฑ์ในการชี้วัดประเดบนข้างต้น 

- ปัจจุบันประเทศไทยมีความโดดเด่นในเรื่องนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี อยู่ในอันดับใดของโลก 
- หน่วยงานควรมีมาตรการในการช่วยเหลือสตาร์ทอัพ (Start Up) หรือมาตรการในการเร่งรัดการใช้

จ่ายเงินนอกงบประมาณ เพ่ือช่วยลดภาระของผู้ได้รับผลกระทบ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเดบนสตาร์ทอัพ (Start Up) ชี้แจงว่า หน่วยงานท าเรื่องนี้ เป็นระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปี  

ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันภายหลังจากสถานการณ์โควิด พบว่าสตาร์ทอัพปิดตัวมากขึ้น ซึ่งมีจ านวนที่เกิดใหม่
เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้น ปัจจุบันจ านวนสตาร์ทอัพที่เหลืออยู่ในพอร์ต ประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าสตาร์ทอัพ 
และอยู่ในลักษณะขั้นเจริญเติบโต (Growth Stage) ประมาณ ๑๐๐ กว่าสตาร์ทอัพ 

- สถานการณ์ปัจจุบัน หน่วยงานมีความพยายามในการส่งเสริมสตาร์ทอัพ ให้เกิดสตาร์ทอัพจากรั้ว
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัย เพ่ือเป็นตัวกระตุ้นทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น ดังนั้น สถานการณ์สตาร์ทอัพก าลัง
จะดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

- ประเดบน Startup Thailand League ในแผนงาน ๑๓ ปี เริ่มต้นมี ๒๘ มหาวิทยาลัยร่วมด้วย 
ปัจจุบันมี ๕๐ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมในโครงการบ่มเพาะน้องน้องเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 
๗๒,๐๐๐ กว่าคน มีการจดทะเบียนบริษัทแล้ว ๙๐ บริษัท และปัจจุบันเหลืออยู่ที่ ๘๕ บริษัท ทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด ๑๑๗ ล้านบาท 

- ประเดบนหลักสูตรการอบรม เป็นการท างานร่วมกับเครือข่ายในภูมิภาค เพ่ือสร้างนวัตกรในภูมิภาค 
โดยมีตั้งแต่นักวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐที่เข้ามา
เรียน (รายละเอียดหน่วยงานขอจัดส่งเป็นเอกสาร) 

- โครงการนิลมังกร เป็นการปิดช่องว่างของโครงการอ่ืน ๆ ที่มี โดยจัดท าในรูปแบบ Edutainment 
ส าหรับผู้ประกอบการที่คัดเลือกจากทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้สมัครเข้าร่วมเกือบ ๑,๐๐๐ ราย อัตลักษณ์
ความเป็นนวัตกรรมหรือนวัตกรในภูมิภาคจะมีความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการ ทั้งนี้ 
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ พบว่ามียอดขายเพ่ิมข้ึน ประมาณ ๓ เท่า 
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- ประเดบน Cloud First ชี้แจงว่า หน่วยงานได้ด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาล ในการเน้น
แผนบูรณาการเพ่ือตอบโจทย์เรื่อง Cloud First Policy โดยระบบจะรองรับข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในเรื่องของ
เวบบไซต์ระบบ ERP ระบบด าเนินงานของส านักงานทั้ง E - document และ E – HR 

- บทบาทของส านักงานไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะสตาร์ทอัพ  แต่ยังมีการให้ความส าคัญกับ SME  
ในกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวความคิดในการท าเรื่องนวัตกรรม รวมถึง วิสาหกิจชุมชน โดยท างานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่และชุมชนในการยกระดับนวัตกรรมในการใช้ในเชิงพ้ืนที่ 

- ประเดบนกระบวนการในการให้ทุน ต้องใช้เวลาประมาณ ๘ - ๙ เดือน โดยการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ใช้ระบบออกไปก่อน แล้วเอาใบเสรบจมาเบิก ดังนั้น เงินที่เหลืออยู่ในการให้ทุนจะอยู่ในตัวของบัญชีส านักของ
ส านักงาน ถ้าปีนี้ยังไม่หมดจะบวกทบไปกบเป็นเงินงบประมาณ และเมื่อเคลียร์จบจ านวนกบจะลดลงด้วย ทั้งนี้ 
หน่วยงานมีแนวความคิดในการเร่งรัดการบริหารจัดการเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการให้ เรบวขึ้น  
ซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการการใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วย เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเบิกจ่ายได้เรบวขึ้น 

- Startup Thailand x Innovation Thailand Expo เป็นงานที่จัดควบคู่กันไป ซึ่งเป็นงานโชว์ตัว
สตาร์ทอัพของไทยและตัวสตาร์ทอัพของต่างประเทศที่มีแนวโน้มที่อยากจะขยายตัวการลงทุน ถือเป็นหนึ่งใน
ความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่โชว์ศักยภาพของสตาร์ทอัพของไทย รวมถึงนวัตกรรมของประเทศไทย 

- ประเดบนการจ้างที่ปรึกษาขององค์กร มีการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินโครงการในภูมิภาค โดยจ้างจาก
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

- เรื่องของการสนับสนุนสตาร์ทอัพหรือการให้ทุน หน่วยงานจะมีเกณฑ์กลไกในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการ ซึ่งมีความพยายามจะกระจายตัวนวัตกรรมของภูมิภาคด้วย ดังนั้น จะมีบางส่วนที่เป็น
นวัตกรรมที่ไม่สูงมาก แต่มีลักษณะโดดเด่นในภูมิภาคนั้น หรือว่าสามารถเกิดการใช้งานในพ้ืนที่ได ้

- ประเดบนบอร์ดเกม เป็นสิ่งที่หน่วยงานมีความถนัดในการท าเรื่องของบอร์ดเกม เรื่องการพัฒนา
นวัตกร โดยมีหลายหน่วยงานขยายผลไปใช้ จึงได้รับความไว้วางใจจากอนุกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ 
(Soft Power) ให้ช่วยพัฒนาเอากลไกท่ีหน่วยงานเคยใช้มาพัฒนาเรื่องบอร์ดเกม 

- ประเดบนบอร์ดเกม หน่วยงานเคยใช้ในการพัฒนานวัตกรและประสบความส าเรบจ ส่วนเรื่องการลด
ความเหลื่อมล้ า หากในอนาคตสามารถท าได้ดี หน่วยงานจะมีการขยายผลในระดับการใช้งานในต่างจังหวัด
และชุมชน 

- Global Innovation Index หรือ GI ที่วัดดัชนีนวัตกรรม โดยองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
ในแต่ละปี ปัจจุบันนี้ไทยอยู่ล าดับที่ ๔๑ ของโลก จาก ๑๓๒ ประเทศทั่วโลก ในขณะที่สิงคโปร์อยู่อันดับ ๕ 
เกาหลีอันดับ ๘ ญี่ปุ่น อันดับ ๑๓ และเวียดนาม อันดับ ๔๓ 

- กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย หน่วยงานเหบนว่าไทยสามารถพัฒนา  ecosystem การใช้งาน เช่น 
startup เรื่อง charging station application  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- อุตสาหกรรมบอร์ดเกม นอกจากการพัฒนาเรื่องดีไซเนอร์ หรือ Publisher ที่หน่วยงานมีการ

ด าเนินการอยู่แล้ว ในเรื่องบอร์ดเกมมีประเดบนเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ าหรือการเข้าถึงที่ไม่เท่าเทียม เหบนว่าใน
อนาคตควรท าอย่างไรให้ประโยชน์ของวงการบอร์ดเกมที่เกิดขึ้น กระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ  

- ในยุโรปมีการใช้บอร์ดเกมเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เช่น โรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ หรือเสริมสร้าง
จินตนาการในเดบกเลบกท่ีอายุต่ ากว่า ๗ ขวบ  
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รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายรวิศ  สอดส่อง โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอรายละเอียดที่มาของเงินนอกงบประมาณ 

และผลการใช้เงินนอกงบประมาณ  
- นายฉัตร  สุภัทรวณิชย์ กรรมาธิการ ขอเอกสารข้อมูลโครงการ Startup Thailand League ว่าใน

แตล่ะปี มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวนเท่าไร และมีสถิติการวัดผลอย่างไร 
 
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ    ๔๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการพัฒนาต้นแบบ

แข่งขันแพลตฟอรม์ ๗ ล้านบาท 
- ขอทราบรายละเอียดปัญหาของมหาวิทยาลัยศูนย์เหรียญที่ไม่มีการเรียนการสอนจริงเป็นธุรกิจ 

ขายใบปริญญา หน่วยงานจัดงบประมาณส่วนใดเพ่ือใช้ในการจัดการปัญหาดังกล่าว 
- ขอทราบว่าแพลตฟอร์มข้อมูลตลาดต่างประเทศขยายตลาดสินค้ามีมูลค่ าสู ง การลงทุน  

๗.๗ ล้านบาท ผู้ประกอบการจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างไร และขอทราบรายละเอียดของโครงการ  
Local Business Development และขอทราบผลการด าเนินโครงการพัฒนาข้อมูลวิจัยเพ่ือยกระดับ
ความสามารถเทคโนโลยีและนวัตกรรมซอฟต์พาวเวอร์ 

- โครงการพัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือยกระดับธุรกิจนวัตกรรมสู่ การขยายตลาดและแข่งขันได้ 
ในระดับโลก งบประมาณ ๓.๙ ล้านบาท สอบถามว่า มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการไว้อย่างไร 
เพ่ือให้ครอบคลุมในระดับพื้นท่ีทั่วประเทศและท าให้โครงการประสบผลส าเรบจตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

- จากเอกสารน าเสนอของหน่วยงาน ระบุจ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม ๔๔๗,๕๙๑ ราย สอบถามว่า 
จ านวนดังกล่าวมีที่มาอย่างไร เป็นจ านวนผู้ที่ผ่านการเรียนอุดมศึกษาในประเทศไทยระดับปริญญาตรี  
หรือรวมจ านวนการฝึกอบรมต่าง ๆ ด้วย 

- จากเอกสารน าเสนอของหน่วยงาน ข้อมูลที่ระบุความต้องการก าลังคนเพิ่มข้ึนในอุตสาหกรรมใดบ้าง 
สอบถามว่า หากเปรียบเทียบการประมาณการในอีก ๕ ปีข้างหน้า กับก าลังคนที่มีการผลิตบุคลากรในปัจจุบัน
แต่ละสาขา แตกต่างกันอย่างไร 

- เหตุใด PMU ทั้งสามแห่ง จึงยังไม่ออกจากหน่วยงาน และแผนในอนาคตที่จะน า PMU ทั้งสามแห่ง
ออกไป มีก าหนดการอย่างไร 

- ปัจจุบันประเทศไทยมีความโดดเด่นในเรื่องนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี อยู่ในอันดับใดของโลก 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเดบนแพลตฟอร์มข้อมูลตลาด มีแนวคิดเดิมในการน านวัตกรรมของประเทศไทย เอาออกไปท า

ประโยชน์ในต่างประเทศด้วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ SME และต้นแบบแพลตฟอร์มจะเป็นข้อมูลตลาด
ต่างประเทศ โดยเน้นที่สินค้านวัตกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม (Platform) ที่จะพัฒนา
ให้มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือแปลความต้องการตลาดและแนวโน้มของตลาดจริงมาใช้งาน 
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- เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ดี เอสไอ (DSI) ได้ เข้ามาหารือกับ สปช. และจะมีการศึกษาวิจัย 
เชิงนโยบายร่วมกันระหว่าง สอวช. ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
และดีเอสไอ (DSI) เพ่ือเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ควบคุมการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา สัดส่วนผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาต่างชาติ 
และคุณภาพอาจารย์ 

- ประเดบนงบประมาณโครงการ Unicity Transform ชี้แจงว่า เป็นโครงการพัฒนาและทดลอง
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นแผนงานพื้นฐานของหน่วยงาน 

- ประเดบนโครงการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร ชี้แจงว่า สอวช. เป็นหน่วยงานเลบก งบประมาณ 
๒๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งท างานในลักษณะเช่นเดียวกับสภาพัฒน์ด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยนวัตกรรม  
ซึ่งมีความหลากหลาย ในการเตรียมข้อมูลและจัดท านโยบาย โดยโครงการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร 
รายละเอียดโครงการเป็นการจัดประชุม ทั้งประชุมกรรมการอ านวยการ อนุกรรมการหลาย ๆ ชุด เพ่ือการ
ผลักดันในการจัดท านโยบาย อีกทั้ง หน่วยงานไม่มีพ้ืนที่ที่สร้างเอง แต่ใช้วิธีการเช่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในราคาพิเศษ จึงมงีบประมาณค่าเช่าพ้ืนที่ 

- โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนานโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อววน.) ส าหรับการจัดสรรงบประมาณและการติดตามประเมินผล  ชี้แจงว่า เป็นภารกิจ 
ตามกฎหมายของหน่วยงานในการเชื่อมโยงข้อมูลของฝั่งอุดมศึกษากับฝั่ง ววน. แต่ก่อนจะเชื่อมโยง 
ต้องท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท านโยบาย ต้องมีข้อมูลทั้งสองด้านเพ่ือติดตามความก้าวหน้าตามตัวชี้วัด 
และขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมิได้มีลักษณะที่ซ้ าซ้อนแต่อย่างใด 

- ประเดบนงบประมาณของหน่วยงาน ชี้ แจงว่า งบการเงินในเอกสาร เป็นงบการเงินรวม  
PMU (Program Management Unit) ซึ่งการจัดท างบการเงินรวมดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
โดยในปัจจุบัน สอวช. มีเงินเหลือตามงบการเงิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประมาณ ๒๘ ล้านบาท ประเดบนหนี้สิน  
มีสัญญาผูกพันของ PMU มีสัญญาให้ทุน โดยไม่ได้มีเงินเหลือแต่เป็นเงินรอจ่ายตามสัญญา 

- กรณีเป็นรายได้จากเงินงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติมีเฉพาะ สอวช. โดย PMU หน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) ไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณ ต้องไปขอเงินงบประมาณจากกองทุน ววน.  
ที่ สกสว. ดูแลอยู่ 

- ประเดบนเงินสดและเงินฝาก (ตามเอกสารหน้า ๘๒) ชี้แจงว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เงินสดเฉพาะส่วน สอวช. ประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท แต่เมื่อรวมกับ PMU หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน 
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา
ระดับพ้ืนที่ (บพท.) ซึ่งมีงบประมาณหลักร้อยล้านบาท ท าให้ตัวเลขแสดงออกมาเป็นงบประมาณจ านวนมาก 

- ประเดบน Local BTS เป็นการพัฒนามาจากนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งสามารถน าผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะรากหญ้าที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลหรือการบริการทางนวัตกรรม สามารถเข้าถึงบริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ อว. ได้ โดยเน้นหลักไปที่ของมหาวิทยาลัย หรือ science part ซึ่งผลการด าเนินการ 
ในเบื้องต้น สามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ เฉลี่ยประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย  

- หน่วยงานมีการจัดท าข้อมูลชุดวิจัยและนวัตกรรมด้านซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) รวมทั้ง
นโยบายด้าน creative technology เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) และในปี
ต่อไป หน่วยงานมีแผนจะด าเนินการในหลายเรื่อง เช่น เรื่อง immersive technology เรื่อง interactive 
technology เรื่อง media tech เป็นต้น 
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- ประเดบนจ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม ๔๔๗,๕๙๑ ราย ชี้แจงว่าเป็นพนักงานลูกจ้างหรือคนท างาน  
ที่สถานประกอบการส่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร และสถานประกอบการจะได้รับสิทธิน าค่าใช้จ่ายในการ
อบรมไปลดหย่อนภาษทีี่กรมสรรพากร ๒๕๐ เปอร์เซบนต ์

- ประเดบนยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงหรือ EV Conversion ชี้แจงว่า หน่วยงานเหบนว่าประเทศไทย 
เป็นฐานการผลิตยานยนต์สันดาปภายใน จึงมีการท านโยบายว่าหากต้องการดัดแปลงรถในปัจจุบันให้เป็น
รถไฟฟ้าจะต้องด าเนินการอย่างไร ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนระบบ พิ จารณาน้ าหนัก และความปลอดภัย 
ที่ได้มาตรฐาน โดยส่วนนี้หน่วยงานด าเนินการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

- ดัชนีตัวชี้วัดทางด้านนวัตกรรมที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน IMD ปีล่าสุด โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้เราอยู่อันดับที่ ๓๗ ดีขึ้นจากปีท่ีแล้วที่อยู่ในอันดบั ๔๐ 

- ประเดบนโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี ประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๓๒ จากอดีตอยู่ในอันดับ 
ที่ ๒๕  

- ประเดบนบุคลากร ชี้แจงว่า จ านวนบุคลากรวิจัยพัฒนา คือ ๒๕ คน ต่อประชากรหนึ่งหมื่นคน  
แต่เป้าหมายที่หน่วยงานตั้งไว้คือ ๔๐ คน ต่อประชากรหนึ่งหมื่นคน 

- ประเดบนการดึงดูดนักลงทุน ชี้แจงว่า หน่วยงานได้ท าหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของตลาด เช่น semi-conductor AI EV เป็นต้น 

- แผน ววน. ระยะ ๕ ปี ปัจจุบันมีการปรับปรุงแผนและเตรียมท าแผนที่มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
โดยมี ๑๔ แผนงานส าคัญ  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดปัญหาของมหาวิทยาลัยศูนย์เหรียญ 

ที่ไม่มีการเรียนการสอนจริงเป็นธุรกิจขายใบปริญญา โดยขอรายงานมติที่ประชุมของหน่วยงานในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดจ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม ๔๔๗,๕๙๑ ราย สอบถามว่า จ านวนดังกล่าวมีที่มาอย่างไร 

เป็นจ านวนผู้ที่ผ่านการเรียนอุดมศึกษาในประเทศไทยระดับปริญญาตรี หรือรวมจ านวนการฝึกอบรม 
ต่าง ๆ ด้วย 

๒. จากเอกสารน าเสนอของหน่วยงาน ข้อมูลที่ระบุความต้องการก าลังคนเพ่ิมขึ้นในอุตสาหกรรม
ใดบ้าง สอบถามว่า หากเปรียบเทียบการประมาณการในอีก ๕ ปีข้างหน้า กับก าลังคนที่มีการผลิตบุคลากร 
ในปัจจุบันแต่ละสาขา แตกต่างกันอย่างไร 

๓. โครงการ Sand Box (Higher Education Sandbox) ขอให้ชี้แจงว่า หน่วยงานมีการวางแผนงาน 
ก าลังคน และแนวทางในการประสานงานกับภาคเอกชนอย่างไร 

๔. โครงการสร้างระบบนิเวศที่ก่อให้เกิดการลงทุนในอนาคต ขอให้ชี้แจงว่า เหตุใดจึงเลือกส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงหรือ EV Conversion เป็นหลัก 
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๑,๘๑๔,๒๐๘,๓๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในประเด็น

ต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- โครงการพลิกโฉมอาหารใหม่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เหบนว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ขอทราบ

รายละเอียดของโครงการ  โครงการพัฒนาสมุนไพร ขอทราบเหตุผลการตั้งงบประมาณท่ีหน่วยงาน  
- ขอทราบตัวชี้วัดผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SME ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ 

จ านวนผู้ประกอบการใหม่ มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น กลยุทธ์การด าเนินงานเป็นอย่างไร 
- โครงการพลิกโฉมอาหารหมักของไทยด้วยวิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพลังสู่  Soft Power  

ระดับโลก เสนอว่าตัวชี้วัดในเชิงปริมาณเน้นเพียงผู้ประกอบการ ท าให้ไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ  
ที่สามารถวัดความก้าวหน้าในการสร้าง Soft Power หรือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน 

- การพัฒนานวัตกรรมชุมชน SME สอบถามว่า สมมติฐานของหน่วยงานในการค านวณมูลค่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ๘,๕๐๐ ล้านบาท ว่าใช้ตัวคูณอะไรและสมมติฐานอย่างไร 

- ปัจจุบันประเทศไทยมีความโดดเด่นในเรื่องนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี อยู่ในอันดับใดของโลก 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเดบนงบประมาณของหน่วยงาน ชี้แจงว่า หน่วยงานมีสถานะเป็นรัฐวิ สาหกิจที่มี เงินทุน 

ของตนเอง ปัจจุบันมีจ านวนประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาท และใช้เงินทุนในการชดเชยส่วนต่าง ๆ ที่ ไม่ได้รับ
จัดสรรจากส านักงบประมาณในทุกปี เฉลี่ยจ านวน ๗๐ – ๘๐ ล้านบาทต่อปี 

- งบประมาณที่หน่วยงานใช้ในแต่ละปี ประมาณ ๑,๔๐๐ ล้านบาท โดยจ านวน ๘๐๐ ล้านบาท  
เป็นเงินงบประมาณจากส านักงบประมาณที่สนับสนุน และจ านวน ๑๕๐ ล้านบาท เงินจากกองทุน ววน.  
เป็นเงินอุดหนุนในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเบื้องต้น ซึ่งหน่วยงานในระบบ ววน. ทุกหน่วยงาน 
กบได้รับเช่นเดียวกัน อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินรายได้จากขีดความสามารถของ วว. คือ เงินที่หน่วยงานขอจากแหล่ง
ทุนต่าง ๆ หรือบริการงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ประมาณ ๓๕๐ ล้านบาท ดังนั้น เงินงบประมาณ  
๑,๔๐๐ ล้านบาท จะมีโครงสร้างและแหล่งที่มาของเงินแตกต่างกัน 

- ประเดบนสถานภาพทางการเงินของหน่วยงาน ชี้แจงว่า วว. ขาดทุนทุกปี  ประมาณปีละ  
๖๐ – ๗๐ ล้านบาท ท าให้หน่วยงานจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาการท าวิจัยและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการภาคอุตสาหกรรม 

- ประเดบนความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน ชี้แจงว่า การด าเนินการของหน่วยงานมีความแตกต่างกับ
โรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการทั่วไปที่อยู่ในโรงพยาบาล เนื่องจากมีการใช้เซลล์ของรกจากทารกและ 
มีการเกบบรักษาที่เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเป็นมาตรฐานยาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ หน่วยงานคาดหวัง
ว่าจะได้รับรายไดก้ลับมาชดเชยในเงินทุนของหน่วยงานที่มีจ านวนน้อยลง 

- ประเดบนโครงการซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) หน่วยงานมีการด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ 
คือ โครงการอาหารหมักดองและเครื่องดื่มหมักดอง และอาหารอัตลักษณ ์

- ประเดบนสุราพ้ืนบ้าน หน่วยงานมีการด าเนินโครงการมากว่า ๒๐ ปี  ซึ่ งมีความเชี่ยวชาญ 
และมีจุลินทรีย์เฉพาะ ที่ท าให้อุตสาหกรรมหมักดองโดยเฉพาะสุราพ้ืนบ้านเติบโตได้ดี 

- ประเดบนการค านวณผลกระทบ (impact) ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  
ชี้แจงว่า หน่วยงานมีเป้าหมายที่วางแผนไว้ 3 I ได้แก่ Income คือ รายได้จากการใช้ขีดความสามารถ 
Investment และ Impact ซึ่งประกอบด้วย ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
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หน่วยงานจ้างที่ปรึกษา คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาท าหน้าที่ในการประเมิน impact ของหน่วยงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- ผลงานวิจัยที่อยู่ใน ๔ กลุ่ม ๑๐ ด้านของ วว. รวมไปถึงงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยของ อว. ทั้งหมด 
จะมีกระบวนการและข้ันตอนที่จะน าผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ไปสู่ตลาดโลกได้อย่างมีอนาคต 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในการตั้งงบประมาณงานวิจัยของหน่วยงานต้องพิจารณาไม่ให้ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยที่ได้รับ การ

สนับสนุนจากกองทุนส่ งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่ งเสริมววน .)  จึ งขอให้ 
ส านักงบประมาณพิจารณาการตั้งงบประมาณในปีถัดไปเพ่ือไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกัน 

- โครงการพลิกโฉมอาหารหมักของไทยด้วยวิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพลังสู่ Soft Power ระดับโลก 
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณเน้นเพียงผู้ประกอบการ ท าให้ไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณภาพที่สาม ารถวัด
ความก้าวหน้าในการสร้าง Soft Power หรือการสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน  

- การด าเนินโครงการพลิกโฉมอาหารหมักของไทยเพียง ๑ ปี อาจมีข้อจ ากัดในการประเมินผลลัพธ์ 
โดยเฉพาะในประเดบนการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และการยอมรับอาหารหมักของไทยในเวทีโลก  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายอัศวิน  สุทธิวิเชียรโชติ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดของโครงการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรม

ด้านการแพทย์ชั้นสูงและด้านเซลล์ซึ่งไม่อยู่ในภารกิจของหน่วยงาน และขอทราบว่าหน่วยงานมีความ
เชี่ยวชาญด้านนี้หรือไม่ เพียงใด 

 
 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๑๐ นาฬิกา 

 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ส านักกรรมาธิการ ๑ 


